



ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๕๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

เรียน นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย	จำนวน ๑ ชุด
๒. ตารางการอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบตอบรับการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. เอกสารการลงทะเบียน	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
๗. แผนที่ของสถานที่ฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ โดยเน้นความสำคัญ ๓ ด้าน คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน คนเป็นศูนย์กลางและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ.๒๕๗๕ (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) โดยกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนา การศึกษาและการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต การมุ่งเน้นการประกันโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทำและ สร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิด สร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทย สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า รวมทั้งรัฐบาล ได้กำหนดนโยบายให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย (ตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญ ของการพัฒนาระบบการศึกษาปฐมวัย อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพคนในอนาคตและ พิจารณาเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญที่จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจและการพัฒนาขีดสมรรถนะให้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา รองผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศึกษาניתเทศก์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูโรงเรียนเทศบาล เป็นสิ่งจำเป็น และมีความสำคัญ จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนา เด็กปฐมวัย การศึกษาอบรมทั้งในและนอกสถานที่ สถานที่ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ค่าลงทะเบียน จำนวน ๒๙,๕๐๐ บาท/ คน (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้ชำระโดยผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ภายในเวลาที่กำหนด โดยธนาคารจะออก ใบชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการใช้แทนใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้ส่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ตามบัญชีรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร และลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยประสานงานกับ นางสาวชนัดดา ทิศนุกูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๐-๖๗๘-๐๑๘๖ , ๐๙๐-๖๗๘-๐๑๘๙ ทั้งนี้ ในระหว่างที่บุคลากรตามรายชื่อที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรมขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาบุคลากรรับผิดชอบในการดูแลเด็กปฐมวัยแทนเป็นการชั่วคราว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นาย ช โชคชัย คำแหง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น